

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับมหภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงใหม่	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๕. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค ๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน	๖. Clean Water and Sanitation ๗. Affordable and Clean Energy ๙. Industry Innovation and Infrastructure ๑๑. Sustainable Cities and Communities	๑. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรม และอุตสาหกรรมไมซ์	๕. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน สาธารณูปการ ๑.๒ บำรุงรักษาระบบสาธารณสุขมูลฐานสาธารณูปการ ในความรับผิดชอบ	๑.เคหะและชุมชน ๒.อุตสาหกรรม และการโยธา ๓.บริหารงานทั่วไป	๑.กองช่าง ๒.สำนักปลัด
๒	๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	๑. ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ๒. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ๗. ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้	๑. No Poverty ๒. Zero Hunger ๘. Decent Work and Economic Growth ๑๒. Responsible Consumption and Production	๑. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า สร้างสรรค์นวัตกรรม และอุตสาหกรรมไมซ์ ๒. การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ภายใต้ BCG Model ๓. การยกระดับการค้าการลงทุน บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)	๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	๒.๑ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ เพื่อการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การปรับเปลี่ยนวิถีในการผลิต การจำหน่าย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ๒.๒ ส่งเสริมประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และกลุ่มอาชีพ ให้มีทักษะ องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ การเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒.๓ สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบ้านแม่ ๒.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนฐานภูมิปัญญาและวิถีชุมชน	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.เคหะและชุมชน ๓.สร้างความเข้มแข็งชุมชน ๔.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕.อุตสาหกรรม และการโยธา ๖.การเกษตร	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด เชียงใหม่	ยุทธศาสตร์การพัฒนารอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๓	๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	๔. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ๕. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม ๑๒. ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	๓. Good Health and well-being ๔. Quality Education ๕. Gender Equality	๕. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	๑. การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖. การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓.๑ ประชาชนมีศักยภาพในการจัดสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดีขึ้น ๓.๒ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและภูมิคุ้มกันสังคม โดยการกีฬาและออกกำลังกาย ๓.๓ พัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓.๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป ๓.๕ สร้างเสริมการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ๓.๖ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.การรักษาความสงบภายใน ๓.การศึกษา ๔.สาธารณสุข ๕.สังคมสงเคราะห์ ๖.เคหะและชุมชน ๗.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๙.การเกษตร ๑๐.งบกลาง	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองการศึกษา
๔	๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๘. ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตอย่างยั่งยืน ๑๐. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ ๑๑. ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	๑๓. Climate Action ๑๔. Life Below Water ๑๕. Life on Land	๔. การจัดการเชิงรุก ในปัญหาฝุ่นควัน (PM ๒.๕) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม	๓. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔.๑ ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศ พื้นที่อยู่อาศัย ๔.๒ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันของชุมชน	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.เคหะและชุมชน ๓.การศึกษา ๔.สาธารณสุข ๕.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖.อุตสาหกรรมและการโยธา ๗.การเกษตร	๑.สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองการศึกษา
๕	๑. ความมั่นคง ๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๑๓. ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	๑๐. Reduced Inequalities ๑๖. Peace and Justice Strong Institutions ๑๗. Partnerships for the Goals	๕. การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	๗. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๕.๒ การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม ๕.๓ การพัฒนาระบบการจัดการและระบบการให้บริการภาครัฐ	๑.บริหารงานทั่วไป ๒.การศึกษา	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองการศึกษา
รวม	๖ ด้าน	๑๒ หมายเหตุ	๑๗ ด้าน	๕ ด้าน	๗ ด้าน	๕ ด้าน	๑๗ กลยุทธ์	๑๑ แผนงาน	๔ สำนัก/กอง

